

ประเด็นสำคัญที่ประธานหลักสูตรควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

(จากการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องมาจากการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนหนึ่งอยู่ในสถานการณของการปิดพื้นที่ในช่วงสถานการณการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ในช่วงระยะเวลานี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีประกาศเรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓” โดยการสอบจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งสอบอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการสอบที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งสอบ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการดำเนินการ หากการสอบดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเป็นโมฆะ นักศึกษาจะต้องมี security camera ที่ให้ผู้สังเกตการณการสอบสามารถดูสภาพแวดล้อมในขณะที่สอบ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้ โดยต้องสามารถควบคุมระยะไกลให้หมุนกล้องในแนวนอน และแนวตั้งได้ security camera จะต้องถูกติดตั้งไว้ทางด้านหลังทางด้านขวามือของนักศึกษา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของประกาศฯ ได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย <https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news>

๒. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา การรักษาสุขภาพการเป็นนักศึกษา การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา การรักษาสุขภาพการเป็นนักศึกษา การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งไม่รวมการสอบรายวิชา เนื่องจาก รายวิชาเป็นการบริหารจัดการภายในของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพราะฉะนั้น รายวิชาจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในประกาศฉบับนี้

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ สามารถดำเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online)
๒. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (in class)
๓. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (hybrid)

ซึ่งทั้ง ๓ รูปแบบนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่รุนแรงเหมือนปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงที่มหาวิทยาลัยประกาศให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์แบบเดียว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่มีประกาศตามออกมา เนื่องจาก บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำประกาศครอบคลุมไว้แล้ว คือ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ การจัดการเรียนการสอน

ในสถานที่ หรือ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในขณะที่มหาวิทยาลัยประกาศอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเดียว ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาก็ต้องสอนแบบออนไลน์เช่นกัน สำหรับการศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ โดยสรุปหลักสูตรจะจัดการศึกษาดูงาน ลักษณะใดมาทดแทนจะต้องได้ Learning Outcome ไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของ Learning Outcome แบบเดิม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ประสภกิตติคุณ ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ สอบถามที่ประชุม เรื่องรูปแบบการศึกษาดูงาน กรณีที่เจ้าของสถานที่ที่ศึกษาดูงานถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอแทนการเดินทางไปศึกษาดูงานจริง โดยจะเห็นพื้นที่ต่างๆ ในสถานที่ศึกษาดูงาน และมีการสนทนาผ่านระบบออนไลน์ แต่นักศึกษาอยู่ในที่ตั้งของตนเองสามารถทำได้หรือไม่ และหลักสูตรต้องเขียนรายงานเปรียบเทียบหรือไม่

ประธาน แจ้งว่า กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาดูงาน ต้องดำเนินการดังนี้

๑. หลักสูตรแจ้งการเปลี่ยนแปลงการไปศึกษาดูงานหรือ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดแทน

๒. มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นชอบการใช้วิธีการศึกษาดูงานแบบใหม่ทดแทนแบบเดิม ผลการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของผลการเรียนรู้เดิม โดยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบเดิม และผลการเรียนรู้แบบใหม่ที่ทดแทน

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม กรณีที่มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ไม่มีการเดินทาง ซึ่งอาจจะมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บกับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาเห็นว่าไม่ได้ใช้เงินตามที่จัดเก็บไป เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการ หลักสูตรอาจต้องชี้แจงนักศึกษาให้ทราบข้อจำกัดดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักศึกษามาร้องเรียนภายหลังได้ เช่น กรณีเรียกเก็บจากนักศึกษา ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท แล้วแจ้งว่าจะมีการเดินทาง แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาดูงานเป็นแบบออนไลน์ และในกรณีที่หลักสูตรต้องการลดหย่อนให้นักศึกษา หลักสูตรสามารถทำหนังสือแจ้งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย แต่บัณฑิตวิทยาลัยไม่สามารถอนุมัติได้ ต้องเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินา ชลาชนเดชะ ผู้แทนกรรมการจากคณะกายภาพบำบัด สอบถามเพิ่มเติม กรณีที่แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ ๕ คน ให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน สามารถทำได้หรือไม่

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สามารถแบ่งกลุ่มนักศึกษาไปศึกษาดูงานได้ ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ดีขึ้นหรือสามารถเดินทางได้ เพื่อลดความเสี่ยง หรือ อาจารย์จะเดินทางไปยังสถานที่ดูงาน จำนวน ๑- ๒ คน ถ่ายคลิปวิดีโอ หรือ live สด สอนนักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาถาม - ตอบ ซึ่งถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงได้เช่นกัน

การขยายระยะเวลาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ภาคการศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ขอขยายระยะเวลาการศึกษาไปยังสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และหากนักศึกษาได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะได้รับการยกเว้นค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การสอบประมวลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถทำได้เหมือนภาคการศึกษาที่ผ่านมา คือ กรณีที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได้ใช้ระบบออนไลน์ได้ แต่หมายถึงมีกรรมการท่านอื่นอยู่ ปัจจุบันไม่สามารถทำแบบเดิมได้เนื่องจาก มีประกาศสั่งปิดสถานศึกษา ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่สอบในเวลาสอบ นักศึกษาต้องนั่งสอบในสถานที่ทำการของรัฐในจังหวัด หรือในประเทศนั้น ๆ ตลอดระยะเวลาการสอบจะต้องมีผู้สังเกตการณ์คือ observer อย่างน้อยที่สุด กรณีอาจารย์ไปไม่ได้เลย ต้องสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๑.กรณีมีอาจารย์ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบฯ สามารถอยู่ได้ ๑ คน
กับนักศึกษา และสอบในสถานที่ทำการของรัฐ สามารถสอบได้

๒.กรณีคณะกรรมการทั้งหมดไม่อยู่ในสถานที่ที่มีการสอบ มีแต่นักศึกษาคนเดียว ต้องมีผู้
สังเกตการณ์ (Observer) ซึ่งผู้สังเกตการณ์ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นผู้
สังเกตการณ์ได้ และบัณฑิตวิทยาลัยจะส่งหนังสือถึงผู้สังเกตการณ์ ให้ยืนยันว่ามีการสอบจริง โปร่งใสและเป็นไป
ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล และอยู่กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่สอบ โดยไม่มีคณะกรรมการอยู่ด้วย

๓.กรณีนักศึกษาไม่สามารถออกจากที่พักได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 และนักศึกษามีความจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ขอให้หลักสูตรขอ
อนุมัติดำเนินการสอบออนไลน์ของนักศึกษาจากสถานที่พัก และให้ถือปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง
“แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๖๓” อย่างเคร่งครัด

การสอบสารนิพนธ์/การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบแบบเปิดสาธารณะ ดังนั้น
หลักสูตรต้องส่ง Meeting ID ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรรมการมีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย กรรมการจากคณะทันตแพทยศาสตร์
สอบถามเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักศึกษา เนื่องจากหลายหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีการสอบข้อเขียน
เบื้องต้นได้แจ้งหลักสูตรขอให้แจ้งการสอบข้อเขียนก่อน ถ้าไม่สามารถปรับรูปแบบการสอบเป็นสอบออนไลน์ได้ และ
ให้เปลี่ยนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ขอให้มีการทดสอบความรู้ด้วย ซึ่งเป็น
การบริหารจัดการเบื้องต้น แต่ถ้าจำนวนผู้เข้าสอบไม่มาก สามารถจัดสอบข้อเขียนในสถานที่ของส่วนงาน แบบ
social distancing ได้หรือไม่

ประธานแจ้งว่าถ้าจัดสอบในสถานที่ของส่วนงาน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน
และหากหัวหน้าส่วนงานยินยอมให้มีการสอบในช่วงที่มีประกาศปิดส่วนงาน ถ้าหัวหน้าส่วนงานยินยอมให้มีการสอบ
ภายในส่วนงาน แบบ social distancing ได้ หลักสูตรต้องสำเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ว่าหัวหน้าส่วนงานยินยอมให้
มีการสอบในสถานที่ส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานต้องรายงานอธิการบดี ทั้งนี้ ในมุมมองของบัณฑิตวิทยาลัย ถ้า
หากรีบจัดสอบ หากเกิดปัญหาติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ อาจทำให้เกิด social impact ที่มากกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น หัวหน้า
ส่วนงานอาจต้องพิจารณาประเด็นนี้

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอเสนอให้ปรับ
การสอบ เป็นจัดสอบออนไลน์ หรือสอบสัมภาษณ์แทน ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้

๒. การดำเนินการวิจัยของนักศึกษาภายในสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่

ประธานแจ้งว่า ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ระบุว่า งดการจัดการเรียนการสอน แต่
กรณีที่มีการทำงานต่อเนื่อง เช่น การเพาะเลี้ยงเซลล์ ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร ต้องทำเรื่อง
อนุมัติขอหัวหน้าส่วนงาน เพื่อขอเข้าไปดำเนินการวิจัยที่ต่อเนื่อง หากไม่เข้าไปดำเนินการต่อจะเกิดความเสียหาย
เพราะประกาศของมหาวิทยาลัย ระบุว่า “หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปสถานที่ทำงาน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
หัวหน้างานส่วนงาน และต้องรายงานอธิการบดี” เพราะฉะนั้นต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดที่ปฏิบัติงาน
อยู่ ถ้าหัวหน้าส่วนงานอนุมัติหลักสูตรสามารถดำเนินการได้ และสำเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

๓. สถานที่สอบเป็น co-working space

ประธาน แจ้งว่า สถานที่สอบควรจะเป็นสถานที่ที่เป็นทางการ (official) ดังนั้น อาจไม่ต้องรีบสอบ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทุกอย่างมีผลกระทบ ซึ่ง co-working space ก็ไม่ใช่สถานที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ถ้าจำเป็นจริง ๆ เห็นควรจัดสอบออนไลน์จากสถานที่พัก